

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

เรียน ผอ. ศสร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ ศสร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 24 กรกฎาคมพ.ศ. 2558</p>	<p>ศร.ยันไทยปลอดไวรัสเมอร์สผู้ป่วยระยองแค่ไข้หวัดใหญ่</p> <p>"รมว.สาธารณสุข" ยันไทย ปลอด"ไวรัสเมอร์ส" ระบุคนไข้ที่ระยองแค่ป่วยเป็นหวัดตามฤดูกาล ส่วนเพื่อนที่กลับอุบลฯ สั่งให้ติดตามตรวจสอบข่าวลือเสียชีวิต นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์วานนี้ (22 ก.ค.) กรณีมี ผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ ไวรัสเมอร์ส ซึ่งรับไว้ในโรงพยาบาลระยอง ว่าจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบเป็นเพียงเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส่วนเพื่อนของผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้และมีข่าวเสียชีวิตหลังเดินทางกลับบ้านที่ จ.อุบลราชธานี ให้แพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดตรวจสอบการเสียชีวิตในโรงพยาบาล แต่ไม่พบในขณะนี้ และไม่มีผู้เข้าข่ายจะเสียชีวิตจากเมอร์ส ทั้งนี้ กำลังตรวจสอบว่าข่าวดังกล่าวมีความแท้จริงอย่างไร ข่าวการเสียชีวิตนั้น ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่</p> <p>รมว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีสภาพที่ปลอดไวรัสเมอร์ส มีการประกาศออกไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนแล้ว ยืนยันว่ามาตรการป้องกันเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังเต็มที่ เห็นได้จากตัวอย่างที่โรงพยาบาลระยอง แสดงให้เห็นถึงระบบที่ดี หากผู้ป่วยมีการสัมผัสกับ ผู้ที่มีข้อมูลว่าไปเกาหลีใต้มา และเกิด อาการไข้ ไอ เป็นหวัด ก็จะเริ่มกระบวนการดูแล กักกัน ทันที</p> <p>ส่วนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลระยอง ใน วันเดียวกันนี้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ ทางด้านสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล ป้องกันรักษาโรค โดยในที่ประชุม ได้กำหนดแนวทางเฝ้าระวัง พร้อม</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ -ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

	<p>การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด ให้ทราบถึงผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าผลเป็นลบไม่พบการติดเชื้อโรคมอร์ส และขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตกใจ และยืนยันว่าโรงพยาบาลระยอง ยังเปิดให้บริการตามปกติ</p> <p>นายแพทย์สุนทร เจริญภูมิภักดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า ได้ส่งทีมติดตามสอบสวนโรค ในพื้นที่พักอาศัยของผู้ป่วยทั้งสองแล้ว ส่วนผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองล่าสุดอาการดีขึ้น แต่ยังไม่ให้ออกจากห้องแยก ซึ่งตามปกติ ถ้าผลตรวจพบเชื้อ ต้องกักตัวตรวจนานหลายวัน แต่กรณีไม่พบเชื้อก็ต้องกักตัวอีก 3-5 วัน เพื่อตรวจดูอาการให้แน่ใจ</p>	
<p>สำนักสื่อสารความ เสียงฯ 24 กรกฎาคมพ.ศ. 2558</p>	<p>ป้องกันไข้เลือดออก</p> <p>นางมยุรี บุญเรืองศรี หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 3 ครบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไข้เลือดออก และใช้มาลาเรียให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนถึงวงจรชีวิตของยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและใช้มาลาเรีย พร้อมสาธิตการจัดการอาณานิเวศบ้านเรือนและชุมชน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมไปถึงการแจกจ่ายยาป้องกันไม่ให้ยุงกัด ลดจำนวนผู้ป่วยด้วยสองโรคนี้ให้ น้อยลง.</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน</p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>